
Erindi frá UMFL        Dagsett 26. feb. 25 

 

Byggðarráð/sveitarstjórn. 

 

Stjórn Ungmennafélags Langnesinga óskar eftir að viðauki verði gerður við samning sem 
er í gildi á milli Langanesbyggðar og Ungmennafélagsins vegna starfs forstöðumanns 
íþróttahúss/tómstundafulltrúa. UMFL óskar eftir að vera laust undan samningi hvað 
varðar þjálfun Sigurbjörns Veigars Friðgeirssonar hjá félaginu í júní, júlí og ágúst þannig 
að sveitarfélagið greiði honum þau laun sem UMFL á að greiða skv. samningi þann tíma.  

 

Þetta var gert árið 2024 og reyndist mjög vel. Þjálfarinn kom mun betur stemmdur eftir 
þjálfunarfrí sumarsins sem skilaði sér í aukinni ánægju hjá iðkendum. 

Stjórn UMFL 


